



๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เรียน รอง นรม., รัฐ-นร., รมต. ทุกท่าน

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ณะศักดิ์ ปฎิมาประกร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงานโดยสรุปว่าได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ และได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมให้ทราบถึงสถานการณ์การเมืองไทยเพื่อให้เข้าใจถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะดำเนินการตาม roadmap ที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศต่างๆ มีความเข้าใจและเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองของไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้รณรงค์ขอรับการสนับสนุนการที่ไทยสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council-HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๕-๒๐๑๗ และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council -UNSC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๑๘ ด้วยสำหรับประเด็นหลักที่ประเทศสมาชิกได้ให้ความสำคัญในปีนี้ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแพร่ระบาดของโรคอีโบล่า และปฏิบัติการของกลุ่มนิยมความรุนแรงในอิรักและซีเรีย ทั้งนี้ การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญดังกล่าวประกอบด้วยการประชุม Ministerial-level of the UNSG'S partnership Group on Myanmar การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ การหารือของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประธานสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ ๖๙ และเลขาธิการสหประชาชาติ การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น ตุรกี และจีน การพบปะนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาที่เป็นสมาชิกของ US - ASEAN Council และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งได้มีโอกาสพบปะหารือทักทายอย่างเป็นกันเองกับนายจอห์น เครร์รี่ (Mr. John Kerry) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ในการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ณะศักดิ์ ปฎิมาประกร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายงาน

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี